

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๒๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอ (ทุกอำเภอ) และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๖๕๑
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบปกติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒ (แจ้งเรื่อง)
โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๓๐๗
www.phraelocal.go.th

ค.ร.จ.ก.
31.1.63
482
7/1/63

ค.ร.

ส่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๕๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เลขรับ 783
วันที่ 9 ต.ค. 2563
เวลา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งชักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และแจ้งให้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ ๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบปกติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๒ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓
ผู้ประสานงาน นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี โทร ๐๘๓-๔๒๐๙๑๓๖

แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๑. การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดบัญชี เนื่องจากข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผิดพลาด</p>	<p>๑. กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเรียกเงินคืนเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำเสนอผู้บริหารฯ เพื่อทราบ พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป</p> <p>๒. กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นนอกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น ให้ดำเนินการตรวจสอบและให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการเรียกคืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนเข้าคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>
<p>๒. กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิมีสถานะเป็นผู้รับบำนาญ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบ ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการต่อไป</p>
<p>๓. กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่มีชีวิตในวันที่ ๑ ของเดือน เสียชีวิตก่อนได้รับเงิน และทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารก่อนการโอนเงินเข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลาง (ภายในวันที่ ๑๐) ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินได้</p>	<p>ในกรณีนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปก่อน และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ทายาทหรือผู้รับมอบอำนาจอย่าเพิ่งปิดบัญชีธนาคารก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือน เพื่อให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามสิทธิ</p>
<p>๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ หรือบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผิด</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศฯ ให้มีการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ และบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย เพื่อให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป แล้วขอรับงบประมาณในส่วนที่ขาดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดสรรเงินคืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองได้แจ้งชักซ้อม โดยให้พิจารณาความบกพร่องตามควรแก่กรณี</p>

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
<p>๕. กรณี วัน เดือน ปีเกิด ของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพไม่ตรงกับการตรวจสอบข้อมูลกับของ กรมการปกครอง</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วพบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้รายงานข้อเท็จจริงพร้อมเอกสาร หลักฐานผ่านจังหวัดมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการต่อไป</p>
<p>๖. การรายงานผู้มีสิทธิที่บริจาคเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิที่ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดทราบข้อมูลการบริจาคฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยแนบเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจากรายงานของ กรมบัญชีกลาง</p>
<p>๗. กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและเบี่ยงความพิการระหว่าง ปิงบประมาณ</p>	<p>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการย้ายภูมิลำเนาโดย ตรวจสอบจากรายงานข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางในระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบสารสนเทศฯของกรมบัญชีกลาง เป็นประจำทุกเดือน หากมีการย้ายภูมิลำเนาให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมจำหน่ายย้ายที่อยู่ และให้แจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ดำเนินการแจ้งผู้สูงอายุให้มา ลงทะเบียนฯ ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ สำหรับกรณีการย้ายภูมิลำเนา ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิม ไม่ดำเนินการจำหน่ายในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง ได้ นั้น ในระหว่างนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเปิดระบบ สารสนเทศฯ ให้มีการบันทึก/ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมดำเนินการจำหน่าย ย้ายที่อยู่ในระบบสารสนเทศฯ และให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว ในระบบสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เรียบร้อย เพื่อให้กรมบัญชีกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนถัดไป</p>